

Phụ lục

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

(Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-TTVH/TTT ngày tháng 3 năm 2024 của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao)

STT	Số lượng cần tuyển	Tên vị trí việc làm	Mô tả ngắn gọn vị trí công việc	Yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác cần thiết của vị trí việc làm tuyển dụng	Ghi chú
01	01	Giám sát các dịch vụ đô thị thông minh	<ol style="list-style-type: none">Giám sát, đôn đốc, điều phối việc triển khai, cung cấp các dịch vụ thành phố thông minh trên địa bàn quận.Tiếp nhận, điều phối xử lý các tình huống, sự kiện phát sinh theo quy trình quản lý cảnh báo.Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc xử lý các tình huống, sự kiện theo phân quyền và luân quy trình.Tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý.Thực hiện các công việc liên quan đến ứng dụng CNTT phục vụ cung cấp dịch vụ công và thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND quận.	Có trình độ Đại học trở lên các nhóm ngành thuộc ngành: Toán và Thống kê, Máy tính và CNTT; Kinh doanh và quản lý, Pháp luật; một số nhóm ngành thuộc ngành: Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật... phù hợp với vị trí việc làm.	
02	01	Phân tích tổng hợp	<ol style="list-style-type: none">Thống kê số liệu theo từng lĩnh vực, từng ngành; lập, khai báo số liệu thống kê; xây dựng biểu mẫu; trích xuất số liệu và lập báo cáo thống kê, báo cáo tổng hợp.	Có trình độ Đại học trở lên các nhóm ngành thuộc ngành: Toán và Thống kê, Máy tính và CNTT; Kinh doanh và quản lý, Pháp luật; một số nhóm ngành thuộc	

		<p>2. Thực hiện các báo cáo phân tích trên cơ sở kết quả thống kê; phân ích, xử lý dữ liệu; tổng hợp, dự báo, đề xuất... phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, ra quyết định của lãnh đạo.</p> <p>3. Thực hiện các báo cáo định kỳ phục vụ kiểm tra, giám sát của các cơ quan trong triển khai phân cấp, phân quyền của Chính quyền đô thị.</p> <p>4. Tổng hợp, biên tập, xuất bản và công khai cho người dân, doanh nghiệp trên các kênh thông tin của quận.</p> <p>5. Tham mưu thực hiện các công tác, kế hoạch, báo cáo hoạt động OC; đón tiếp các đoàn khách; phối hợp thực hiện giám sát các dịch vụ đô thị thông minh,...</p> <p>6. Thực hiện các công việc liên quan đến ứng dụng CNTT phục vụ cung cấp dịch vụ công và thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND quận.</p>	<p>ngành: Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật... phù hợp với vị trí việc làm.</p>	
Tổng cộng	02			